

SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI

của Joyce Meyer

Hôm nay là ngày bạn có thể thay đổi hướng đi và bắt đầu một hành trình mới.

Một trong những điều thú vị nhất khi có mối quan hệ với Đấng Christ đó chính là có một chuyến phiêu lưu trọn đời, đó là điều ảnh hưởng mọi khía cạnh trong cuộc đời chúng ta theo những cách làm chúng ta phải kinh ngạc.

Cho đến bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi ở trong chuyến hành trình đem đến sự thay đổi cuộc sống này, từng ngày một, tôi tiến tới về phía trước từng chút một trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Nhìn lại bản thân mình ngày hôm nay tôi thấy đúng là một phép lạ bởi có những gì Chúa đã làm trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn

còn đang thay đổi, trở nên ngày càng giống Đấng Christ khi mỗi ngày tôi bước đi ở trong Ngài.

Chắc hẳn bạn cũng sẽ nói điều tương tự về hành trình của bạn với Đấng Christ. Tôi khát khao giúp đỡ bạn tiếp tục, cứ tiến bước mỗi ngày, và từng chút một để trở thành người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn trở thành.

Hôm nay tôi muốn cùng đi với bạn trong một phần của chuyến hành trình đó; học biết cách để Chúa kiểm soát miệng lưỡi của bạn.

Tôi đã học được một điều là khi bạn đầu phục môi miệng của mình cho Đức Chúa Trời, khi bạn quyết định nói ra những lời đầy dẫy đức tin, và khi bạn chọn công bố những lời hứa của Chúa mỗi ngày, thì mọi sự thay đổi trở nên tốt hơn.

Tất cả những điều đó xảy ra là vì...

Có sự sống-sức khỏe, sự bình an, sự cung ứng cùng sự vui mừng-trong quyền năng của cái lưỡi!

Lời Chúa dạy dỗ rằng những lời nói của bạn là các thùng chứa quyền năng. Và những lời đó có thể là tích cực lẫn tiêu cực, sáng tạo hay hủy diệt. Tất cả điều đó phụ thuộc vào việc bạn sử dụng chúng như thế nào.

Châm Ngôn 18:21 nói....

Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.

Nói khác đi, nếu miệng bạn nói ra những điều đúng đắn-những lời đức tin, công bố những lời hứa của Chúa-thì bạn sẽ có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nếu miệng bạn nói ra những điều sai lầm-nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng-thì bạn sẽ có những kết quả tiêu cực.

Những lời mà bạn nói hôm nay sẽ ảnh hưởng cuộc đời của bạn vào ngày mai!

Các tư tưởng của bạn, tâm trạng và thái độ của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời mà bạn nói. Và tôi tin Đức Chúa Trời muốn bạn có sự đắc thắng trong tất cả mỗi lĩnh vực này! (Tôi đã giảng

dạy toàn bộ loạt bài về chủ đề này và trong vòng một phút tôi sẽ nói cho bạn biết về sự giảng dạy đó.)

Thành thật mà nói, những gì Chúa đã bày tỏ cho tôi trong chuyến hành trình này để tôi nói ra những lời mà Ngài muốn tôi nói cho đến bây giờ vẫn còn là một sự ngạc nhiên.

Khi tôi ở độ tuổi đôi mươi, khi tôi và Dave mới lấy nhau, những lời tôi nói ra và cái nhìn của tôi về thế giới bên ngoài rất là tiêu cực. Tôi nhớ một ngày nọ khi Dave hỏi tôi:

“Joyce, tại sao em lúc nào cũng luôn luôn quá tiêu cực vậy?”

Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi đã nhận ra một điều, tôi lớn lên và xung quanh tôi toàn là những thứ tiêu cực và chúng đã khiến tôi trở thành một người rất tiêu cực. Bạo lực và sự sợ hãi đã từng là một phần phong cách sống của tôi. Khi tôi lớn lên những sự tranh cãi, rửa sả, buộc tội, nghi ngờ là

tất cả những phần có trong đời sống thường ngày của tôi.

Thật đáng buồn thay, tôi không thể nhớ là trước đây tôi có từng hạnh phúc hay không.

Những bây giờ tôi có một sự chọn lựa cần phải đưa ra. Tôi có thể ngồi đó, tiếc thương cho chính bản thân mình, cứ ăn nuốt sự tự thương hại và tiêu cực hay là tôi có thể quyết định thay đổi tư tưởng, lời nói và thay đổi thái độ của mình với sự giúp đỡ của Chúa.

Tôi có một sự mặc khải, từ ngày hôm đó nó đã nhiều lần đem lại sự khích lệ để tôi tiếp tục...

Có thể tôi có sự khởi đầu tệ hại, nhưng tôi sẽ có một sự kết thúc tuyệt vời!

Có thể bạn biết có một sự khởi đầu tệ hại là như thế nào. Có thể trong quá khứ của bạn đã có những sự khó khăn mà rất khó để vượt qua. Hay có thể đơn giản bạn mất đi sự vui mừng trong cuộc sống ngay khi bạn đang đọc lá thư này.

Nếu đó là bạn, có một điều quan trọng mà tôi muốn nói cho bạn biết: Dù hôm nay bạn thấy mình đang ở vị trí nào đi nữa, tôi tin Đức Chúa Trời có một sự kết thúc tuyệt vời dành sẵn cho bạn!

Hôm nay là ngày bạn có thể thay đổi hướng đi và bắt đầu một chuyến hành trình mới tới chiến thắng của riêng bạn. Cùng với sự giúp sức của Thánh Linh, tôi tin rằng hôm nay là ngày bạn có thể thay đổi những lời mình nói ra để qua đó thay đổi cuộc đời của bạn!

Khi biết được rằng việc nói Lời Chúa ra sẽ hoàn toàn biến đổi cuộc đời chúng ta, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta sự khích lệ, giúp đỡ bạn kinh nghiệm sự sống mà Chúa Giê-su đã chịu chết để ban cho bạn.

Khi bạn học cách để nói những lời tích cực, đầy đức tin và được Chúa thần cảm....

Sức khỏe của bạn sẽ cải thiện.

***...Lời người khôn ngoan đem sự chữa lành.
Châm ngôn 12: 18***

Tâm trí bạn được phục hồi.

Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm ngôn 16:24

Sự sống sẽ đến những nơi chết chóc.

Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng,...hỡi hài cốt khá nghe lời Đức Giê-hô-va; Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ê-xê-chi-ên 37: 4 – 5.

Bạn sẽ có thành công.

Quyển sách luật pháp này chớ xa khỏi miệng ngươi...vì ngươi sẽ làm cho đường lối mình được thịnh vượng, ngươi sẽ ứng xử cách khôn ngoan và có sự thành công mỹ mãn. Giô-suê 1:8

Ga-la-ti 6:7 nói,...vì ai gieo giống chi sẽ lại gặt giống ấy." Điều này có nghĩa nếu chúng ta bởi đức tin nói ra lời Chúa và công bố những lời hứa

của Ngài cho đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ gặt một mùa gặt bông trái của lời Ngài.

Có một điều khác nữa mà tôi muốn chỉ cho bạn thấy về lời mà bạn nói ra: Kinh Thánh dạy rằng những lời của miệng bạn tỏ bày tình trạng tấm lòng bạn.

Hãy nhớ Đức Chúa Trời là Chúa của tấm lòng

Ngài không nhìn bề ngoài-Ngài nhìn vào tấm lòng bạn.

1 Sa-mu-ên 16:7 nói:...***Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.***

Tôi rất vui mừng vì Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng chúng ta, bạn có vui không? Ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm, ngay cả khi chúng ta có một ngày tồi tệ, Ngài tha thứ những sai lầm và thất bại chúng ta, và Ngài nhìn tấm lòng chúng ta.

Nhưng là các tín hữu-biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời của lòng chúng ta-chúng ta muốn chắc chắn lòng chúng ta là ngay thẳng trước mặt Ngài.

Một cách để xác định tình trạng của tấm lòng là thật sự lắng nghe những lời mà chính bạn nói ra:

Nếu bạn muốn biết mức độ trưởng thành của mình....hãy nghe những lời bạn nói ra.

Nếu bạn muốn biết lượng đức tin của mình...hãy nghe những lời bạn nói.

Nếu bạn muốn biết hướng đi của cuộc đời mình...hãy nghe những lời bạn nói.

Nhưng tôi muốn khích lệ bạn không chỉ nghe mà thôi. Hãy nghe...rồi hành động!

Bạn hãy quyết định bỏ hết mọi lời tiêu cực, nghi ngờ, tranh luận, sợ hãi. Và bắt đầu công bố những lời hứa của Đức Chúa Trời, công bố sự tốt lành của Ngài và nói ra lời sự sống. Khi bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ bắt đầu kinh

nghiệm đời sống đầy đầy sự vui mừng mà Chúa Giê-su đã chịu chết để ban cho bạn.

Ngay đầu lá thư này, tôi đã nói về một chuyến hành trình. Việc học để đầu phục môi miệng của chúng ta cho Chúa và nói ra những lời sự sống là một tiến trình-đó là điều chúng ta chọn thực hiện mỗi một ngày. Như một chuyến hành trình, điều bạn thực hiện đó cũng cần có thời gian.

Chúa đã bày tỏ cho tôi thấy rất nhiều về quyền năng của lời chúng ta nói ra, và tôi muốn khích lệ bạn hãy tiếp tục hành trình của mình.

Cho nên cùng với sự dạy dỗ của tôi về lời chúng ta nói ra, còn có ba sứ điệp khác mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Như tôi đã đề cập trước, *lời, suy nghĩ, tâm trạng và thái độ của bạn*, tất cả đều liên kết với nhau...và tôi tin Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn sự đắc thắng trong mỗi một lĩnh vực này!

Đây là lý do tôi thấy vui mừng về nguồn tài nguyên mà chúng tôi cung cấp cho bạn trong tháng này. Nó được gọi là *tâm trí, miệng, tâm*

trạng & thái độ, và tất cả đều nói về hành trình khám phá sự sống mà bạn đã được định để sống!

Nếu bạn đã từng tranh chiến với tư tưởng thất bại, sợ hãi, u sầu, và tâm trạng không ổn định, hay là bạn có một thái độ tồi, thì đây là loạt sự dạy dỗ mà sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong chuyến hành trình của mình với Đức Chúa Trời.

Bạn hãy nhớ, lời nói của bạn có quyền năng mạnh mẽ-chúng hình thành hướng đi cuộc đời bạn.

Hôm nay hãy chọn bước đi trong quyền năng của việc nói ra lời Chúa. Đó là một chuyến hành trình sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Nào ta hãy công bố lời hứa của Chúa trên cuộc đời của tôi và của bạn!

